



รายงานข่าวเด่นประจำสัปดาห์ที่ 9-15 มกราคม 2560

แองโกลา

❖ ปี 2016 แองโกลาขึ้นแท่นเป็นผู้ผลิตน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดของแอฟริกาแทนที่ไนจีเรีย มีการส่งออกเฉลี่ย 1,775,000 บาร์เรลต่อวัน ในขณะที่การผลิตของไนจีเรียลดลงถึง 1,468,000 บาร์เรลต่อวัน แองโกลาส่งออกน้ำมันคิดเป็นร้อยละ 50 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) รายได้จากภาษีน้ำมันอย่างเดียวคิดเป็นร้อยละ 80 การผลิตน้ำมันได้วันละ 1,775,000 บาร์เรลชี้ให้เห็นว่ามีการผลิตที่เพิ่มขึ้น 8,800 บาร์เรลต่อวันเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วเป็นต้นมา แม้ว่าแองโกลาเร่งผลิตน้ำมันดิบแต่ราคาในตลาดโลกก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนัก มาตรฐานการส่งออกน้ำมันดิบของแองโกลาไปตลาดลอนดอนอยู่ที่ 45.93 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล กระทรวงการคลังรายงานว่าในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมาราคาน้ำมันดิบลดลงจาก 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเหลือเพียง 36 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล และเพื่อต่อสู้กับวิกฤติเศรษฐกิจและการเงินภายในประเทศ บริษัทผลิตน้ำมันแห่งชาติ Sonangol และผู้ผลิตรายอื่นๆ ได้ลดต้นทุนการผลิตมาอยู่ที่ 12 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

❖ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) กล่าวการที่ราคาน้ำมันดิบของแองโกลาตกลงอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2014 ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจภายในประเทศเพราะรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศมาจากการส่งออกน้ำมันดิบ ส่งผลให้เกิดภาวะอัตราเงินเฟ้อที่สูงมากที่สุดในรอบ 10 ปี กองทุนการเงินระหว่างประเทศคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของแองโกลาจะขยายตัวขึ้นร้อยละ 1.25 ในปี 2017 หลังจากที่เศรษฐกิจไม่มีการขยายตัวเลยในปี 2016 ที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแองโกลาวางแผนรับมือกับราคาน้ำมันที่ลดลงอย่างต่อเนื่องและอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นถึงร้อยละ 45 ซึ่งต้องอาศัยความค้ำค้ำเป็นค้ำไปในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ยังมีความเสี่ยงและความล่าช้าในการดำเนินการปฏิรูปโครงสร้างที่จำเป็นในการส่งเสริมการกระจายความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจ



แซมเบีย

- ❖ นาย Nathan Chishimba ประธานหอการค้าอุตสาหกรรมเหมืองแร่แซมเบียกล่าวว่า แซมเบียวางแผนปรับเปลี่ยนระบบภาษีการทำเหมืองแร่เพื่อดึงดูดนักลงทุนหน้าใหม่และกระตุ้นนักลงทุนเก่าให้ลงทุนในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ซึ่งจะมีเม็ดเงินสะพัดมากกว่าหมื่นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ แต่ถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงภาษีเหมืองแร่ แซมเบียก็ยังจัดอยู่ในประเทศที่เก็บภาษีภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร่สูงที่สุดในโลก
- ❖ แซมเบียได้แชมป์ส่งออกทองแดงไปยังประเทศคองโก ปัจจัยสำคัญที่ดึงดูดนักลงทุนคือระบบภาษีของคองโกที่เป็นมิตรและมีเสถียรภาพกว่าแซมเบีย ซึ่งส่งผลถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
- ❖ ปี 2016 อัตราเงินเฟ้อของแซมเบียปิดตัวลงเมื่อเดือนธันวาคมที่ร้อยละ 7.5 ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน อัตราเงินเฟ้อด้านอาหารอยู่ที่ร้อยละ 7.8 และอัตราเงินเฟ้อด้านอื่นอยู่ที่ร้อยละ 7.1 เศรษฐกิจขยายตัวช่วงครึ่งปีแรกของปี 2016 อยู่ที่ร้อยละ 4 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศอยู่ที่ 6.4 หมื่นล้านกวางชา
- ❖ กระทรวงการคลังแซมเบียให้เงินช่วยเหลือเกษตรกรด้านการกำจัดหนอนศัตรูพืชมูลค่า 30.8 ล้านกวางชา ซึ่ง 24.8 ล้านกวางชาได้ถูกส่งผ่านไปทางกระทรวงเกษตรและอีก 6 ล้านกวางชาได้ส่งไปยังสำนักบรรเทาภัยพิบัติเกษตรกร ซึ่งหนอนเป็นศัตรูพืชที่สำคัญที่เป็นบ่อนทำลายส่งผลต่อการพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศ
- ❖ ปี 2017 รายได้จากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของแซมเบียจะเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากราคาทองแดงที่ปรับตัวสูงขึ้น หลังจากที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของอเมริกาได้ประกาศปรับเปลี่ยนนโยบายเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานภายในอเมริกาซึ่งเป็นผลให้มีการสั่งซื้อทองแดงเพิ่มขึ้น และอีกปัจจัยที่ทำให้ราคาทองแดงสูงขึ้นคือความต้องการสั่งซื้อจากประเทศจีน แซมเบียสูญเสียรายได้จากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกือบร้อยละ 70 เพราะราคาทองแดงที่ตกลงอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมา

